



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”</p> <p>เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชนุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า พร้อมได้พระราชทานพระราชนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลาดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทาง ๓๙ กิโลเมตร</p> <p>สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จะดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศและผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า ๒ แสนคนจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยเป็นเสื้อพระราชทานสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้า ด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนผีพระหัตถ์ พร้อมทั้งพระปรมาภิไธย พระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะเข้ารับพระราชทานเสื้อ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นกลไกที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของผู้มีรายได้น้อย อาทิ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเงินเพิ่มสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาอาชีพและผู้สูงอายุ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น จากการดำเนินการที่ผ่านมาและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันพบว่าสามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้น้อยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีมาตรการเพิ่มเติม จำนวน ๔ มาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีรายได้น้อยให้ตรงตามความต้องการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำและค่าไฟฟ้า เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อเดือน และค่าน้ำไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อเดือน โดยจะสามารถใช้สิทธิได้เพียง ๑ สิทธิ ต่อ ๑ ครั้งเรือนเท่านั้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพียงเดือนเดียวในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด ๕๐๐ บาท ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือซื้อของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่๓. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรายละเอียด ๑,๐๐๐ บาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้จ่ายเงินได้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒๔. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าบ้าน ๔๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้จ่ายเงินได้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒	สน.ปท.
๓	<p>การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ (APEC Economic Leaders' Meeting)</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ณ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในหัวข้อหลัก “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ซึ่งได้หารือในประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ทั่วถึงและยั่งยืน (๓) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค กระชับความร่วมมือในการพัฒนาทักษะและการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพและบุคลากรด้าน Cyber Security การสนับสนุนการค้าแบบพหุภาคีและการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า ควบคู่ไปกับการสนับสนุน</p>	วช.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้เกิด การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของประชาชนรุ่นหลัง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “เน็ตประชารัฐ” ทั่วประเทศ การปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับแรงงานและผู้มีรายได้น้อย การจัดตั้ง Platform ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Micro SMEs) ให้สามารถจัดจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ต e-Commerce และความร่วมมือกับบริษัท Alibaba เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ Micro SMEs เป็นต้น</p> <p>จากการประชุมพบว่า ประเด็นปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศใหญ่ ๆ มีความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการส่งเสริมการค้าแบบพหุภาคีที่เปิดกว้าง เสรี ท้าถึง และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและประชาชนคนไทยในอนาคต ซึ่งนานาประเทศในภูมิภาคสามารถให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ อาทิ การส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืน และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น</p>	
๔	<p>การจัดงาน “ขับเคลื่อน ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน “ขับเคลื่อน ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ณ บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การขยายผลและการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และการยกระดับ SMEs Startup ผ่านกลไกประชารัฐ</p>	วช.

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม